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ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
1)  ในปจจุบันพบวาเด็กรุนใหมมีปญหาความเครียดสะสมและเปนโรคซึมเศราจำนวนมาก มหาวิทยาลัยมีมาตรการเชิงรุก 
     ที่จะเขาไปดูแลนักศึกษาในเรื่องนี้อยางไร
          มหาวิทยาลัยไดช้ีแจงตอท่ีประชุมวามหาวิทยาลัยไดดำเนินการใหนักศึกษาทำแบบประเมินเพ่ือคัดกรองสุขภาพจิต 
     ของนักศึกษาต้ังแตเขามาเรียนในช้ันปท่ี 1 และมีการเก็บขอมูลของนักศึกษาท่ีอยูในภาวะกลุมเส่ียง เพ่ือติดตามอยางตอเน่ือง 
     และใหนักศึกษาทำแบบประเมินอีกคร้ัง กอนท่ีจะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเพ่ือตรวจสอบความพรอมของนักศึกษา 
     รวมถึงจัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาและจิตแพทยเพื่อใหคำปรึกษากับนักศึกษาตลอดชวงการศึกษา มีการจัดอบรม 
     โดยอาจารยนายแพทยการุณพงค ภัทรามุต อาจารยแพทยเฉพาะทางจิตเวชของ มทส. ใหกับอาจารยที่ปรึกษา 
     เพื่อใหคณาจารยไดมีความรูและความพรอมในการใหคำปรึกษากับนักศึกษาที่มีปญหา นอกจากนี้ ในกรณีที่ 
     นักศึกษามีแนวโนมหรือความเส่ียงท่ีจะเกิดโรคซึมเศราจะมีการดำเนินการในเชิงรุก โดยประสานหารือกับคณบดี 
     หรือหัวหนาสาขาวิชาเพื่อดูแลนักศึกษาในกลุมนี้

Campus Life

การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 1/2568
   ศาสตราจารย นายแพทยวิจารณ พานิช (นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) ทำหนาที่เปนประธาน 
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันเสารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2568 ซึ่งเปนการ 
ประชุมทางไกลผานระบบ Teleconference ระหวางหองประชุมพจนสาร หนวยประสานงาน มทส. - กทม. อาคารพญาไทพลาซา 
ช้ัน 22 กรุงเทพมหานคร และหองประชุมสารนิเทศ ช้ัน 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และประชุมออนไลน 
ผานโปรแกรม Zoom Cloud Meeting
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ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
     
          โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดมีขอสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้
     (1) นอกจากอาจารยที่ปรึกษาแลว มหาวิทยาลัยควรจัดอบรมใหความรูกับอาจารยผูสอนทุกทานดวย 
          เนื่องจากในบางครั้งนักศึกษาจะมีความไวใจตออาจารยผูสอนมากกวาอาจารยที่ปรึกษาที่มีหนาที่           
          ดูแลนักศึกษาโดยตรง
     (2) มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมชองทางในการใหคำปรึกษาทางดานสุขภาพจิตผานระบบออนไลนตาง ๆ เชน social 
          media หรือการจัดทำในรูปแบบโลกเสมือนจริง ที ่น ักศึกษาสามารถเขาไปปรึกษากับผู ดูแล 
          หรือนักศึกษาดวยกันเอง โดยที่ไมตองแสดงตัวตน รวมถึงควรมี call center ตลอด 24 ชั ่วโมง 
          เพื่อใหคำปรึกษากับนักศึกษา
2)  มหาวิทยาลัยควรมุงเนนใหเยาวชนไทยไดเรียนรูในเร่ืองวิทยาศาสตร เน่ืองจากเปนสาขาวิชาท่ีมีความสำคัญ 

     และสามารถตอยอดไปสูการพัฒนาประเทศ โดยอาจหารือแนวทางเรื่องนี้กับศาสตราจารย ดร.สุพจน 
     หารหนองบัว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ทรงคุณวุฒิผู ม ีความเชี ่ยวชาญในดานวิทยาศาสตร 
     โดยมหาวิทยาลัยอาจดำเนินการในเชิงลึก ท่ีเรียกวา pre-university activity โดยการทำงานรวมกับโรงเรียน 

     เพื่อเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาไดเขามาทำงานรวมกับมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจมีการ 

     generate ส่ิงใหม ๆ ข้ึนได โดยหลักการน้ี สามารถดำเนินการกับสาขาวิชาอ่ืน ๆ นอกจากทางดานวิทยาศาสตร 
     ไดดวย
3)  มหาวิทยาลัยควรมุงเนนในเรื่องการปลูกฝงความมีระเบียบวินัยใหกับนักศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องหอพัก 

     ซึ่งเปนเรื ่องใกลตัว เพื่อเปนการบมเพาะอุปนิสัยของนักศึกษาใหมีระเบียบวินัยกับเรื ่องอื่น ๆ ดวย 
     รวมถึงควรมีการปลูกฝงหรือจัดกิจกรรมที่สงเสริมในเรื่องจรรยาบรรณของนักศึกษาเพิ่มเติมดวย
4)  มหาวิทยาลัยควรมีการบังคับใชกฎจราจรอยางเขมงวด และควรปลูกฝงใหนักศึกษาและบุคลากร 

     เคารพกฎจราจร เนื่องจากในปจจุบันเกิดอุบัติเหตุขึ้นเปนจำนวนมาก โดยสาเหตุหลักมาจากการไมปฏิบัติ 
     ตามกฎจราจร การไมสวมหมวกกันน็อค หรือการฝาไฟแดง เปนตน
5)  มหาวิทยาลัยควรสำรวจนักศึกษาท่ีขาดแคลนหรือขัดสนและมีความประสงคจะรับทุนการศึกษา เนื่องจาก 

     ปญหาในดานการเงินเปนอีกหน่ึงปญหาท่ีสงผลตอการเรียนและสุขภาพจิตของนักศึกษา การท่ีมหาวิทยาลัย 

     เขาไปมีสวนชวยเหลือ จะทำใหนักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได
6)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีจุดเดนในเร่ืองนวัตกรรมเก่ียวกับการลดโลกรอน อาทิเชน เคร่ืองกำจัดขยะ           
     และรถไฟฟา เปนตน ดังน้ัน ในอนาคตมหาวิทยาลัยอาจจะตอยอดไปสูการทำโซลาเซลลหรือแหลงพลังงานอ่ืน ๆ 
     ที่สามารถลดโลกรอนได
          โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดใหขอมูลเพิ่มเติมตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยกำลังมีโครงการ 

     รวมกับศิษยเกา คือ โรงไฟฟาโซลาเซลล 2 เมกะวัตต โดยจะสรางใหกับมหาวิทยาลัย และจะขายไฟฟา 

     ใหกับมหาวิทยาลัยในอัตราที่ถูกกวาการไฟฟา
7)  มหาวิทยาลัยควรสงเสริมการจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่เปนสวนหนึ่งในการสราง soft skill ใหกับนักศึกษา 
     รวมถึงในการจัดกิจกรรมทุกครั้ง ควรมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา โดยมหาวิทยาลัย 

     อาจมอบหมายใหแตละสำนักวิชาผลัดเปล่ียนกันเปนผูประเมินเพ่ือรูถึงปญหาและความตองการของนักศึกษา 
     เนื่องจากในปจจุบันมีชองวางระหวางอายุของอาจารยกับนักศึกษาคอนขางมาก ซึ่งอาจทำใหอาจารย
     ไมสามารถเขาใจถึงความตองการของนักศึกษายุคใหมไดอยางแทจริง

Campus Life (ตอ)
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ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ

8)  มหาวิทยาลัยควรมีการจัดส่ิงอำนวยความสะดวกตาง ๆ ใหเหมาะสมกับการใชชีวิตของนักศึกษาในยุคปจจุบัน 

     อาทิเชน wifi ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ หองสมุดสมัยใหมที่เปด 24 ชั่วโมงที่สามารถเรียนรูและทำงานได 
     ศูนยกีฬาที่เปดบริการ 24 ชั่วโมง และพื้นที่ co-working space ตาง ๆ เปนตน
9)  มหาวิทยาลัยควรมีการจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูประกอบการ และกลุมผูใชบัณฑิตตาง ๆ 

     อีกทั้งขอมูล job description ของบัณฑิต มทส. รวมถึงบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและทำงานแลวในชวง 

     1-2 ป ไดรับการเลื่อนตำแหนงหรือการขึ้นเงินเดือนเปนอยางไร เพื่อนำมาวิเคราะหวาบัณฑิตที่ มทส. 
     ผลิตออกสูสังคม มีความรูความสามารถที่ตอบโจทยตอสังคมและผูประกอบการหรือไม อยางไร
10)  มหาวิทยาลัยควรมีการปรับปรุงเรื ่องการคมนาคม เนื ่องจากเด็กรุ นใหมตองการความเปนอิสระ 

     ควรมีระบบการขนสงที ่สามารถรองรับการเดินทางของนักศึกษาไดตลอดเวลา อาทิเชน ระบบ 

     รถสกูตเตอรไฟฟาใหเชา/ยืม เปนตน
11)  มหาวิทยาลัยควรมีการซอมแซมอาคารสถานที่ที่เปน critical อยางเรงดวน อาทิเชน เสนทางวิ่งรอบ 

     อางสุระ 2 ซึ่งมีพื้นผิวถนนเปนหลุมเปนบอและมีแสงไฟไมเพียงพอ ซึ่งอาจทำใหนักศึกษาเกิดอุบัติเหตุได 
     เปนตน
12)  บริเวณอุโมงคตนไม เปนบริเวณท่ีมีช่ือเสียงมากของ มทส. ดังน้ัน อาจมีการพิจารณาปลูกเพ่ิม หรือจัดใหมี
     พื้นที่ในลักษณะดังกลาวเพิ่มเติม รวมถึงอาจจัดทำทางเดินระหวางอาคารคูขนานไปกับทางจักรยาน 

     อีกทั้งบริเวณตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีการตกแตงอยางสวยงาม จะชวยใหการวางผังเมืองของ 

     มหาวิทยาลัยนาอยูมากขึ้น 
13)  นอกจากเรื่อง student service ที่มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการอยูในปจจุบัน มหาวิทยาลัยควรมุงเนน 

     ในเรื ่อง student activity เพื่อใหนักศึกษาได initiate กันเอง โดยมีอาจารย สิ ่งอำนวยความสะดวก 

     และระบบของมหาวิทยาลัยเขามาสงเสริม ซึ่งเปาหมายสำคัญของ activity คือ การบมเพาะใหนักศึกษา 

     มีแนวคิดในเร่ืองการเปนผูใหและการเห็นแกประโยชนของผูอ่ืนเปนเร่ืองสำคัญ โดยอาจเร่ิมดำเนินการรวมกับ 

     ชุมชนรอบ ๆ ของมหาวิทยาลัย

Campus Life (ตอ)

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ

1)  รับทราบ นโยบาย Campus Life ตามท่ีเสนอ
2)  ใหมหาวิทยาลัยรับขอสังเกต/ขอเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการตอไป

มติที่ประชุม
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ที่ปรึกษา

พมิพดจัผู
รีานรุสียลโนโคทเยัลายทิวาหมาภสนางกันำส

กองบรรณาธิการ
ษกัรีราอ ลพงอก.รด ยราจารตสาศงอร

าภำคสุ วายเงนงาน

รีานรุสียลโนโคทเยัลายทิวาหมาภสนางกันำส
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี

00003 ามสีชารรคนดัวหงัจ งอมืเอภเำอ
0334 2244 0 ,7204 2244 0 ทพศัรทโ

โทรสาร  0 4422 4030
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งาลกงัลัป ตนากทนจัวาสงาน
นางสาวเสาวนีย กริ่งครบุรี

รองศาสตราจารย ดร.อิศรา ประมูลศุข
ศาสตราจารย นายแพทยวิจารณ พานิช

นางดู านมมสั มรบอ มรรกจิก

 ศาสตราจารย นายแพทยวิจารณ พานิช (นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) เขาพบปะพูดคุย 
และรวมเสวนากับประชาคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2568 โดยในภาคเชา 

มีผูบริหาร คณาจารย และบุคลากร กวา 280 คน เขารวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ มุมมองชีวิต 

ความเปนอยูและการทำงาน ณ หองประชุมสารวิธาน ชั้น 1 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ 
ทางออนไลนผานโปรแกรม Zoom Cloud Meeting สำหรับภาคบายไดเขาพบปะกับคณะผูบริหารมหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีสุรนารีทุกระดับชั้น ณ หองประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร โดยกิจกรรมครั้งนี้เปนการเปดพื้นที่ให 
ประชาคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไดพบปะ แสดงความคิดเห็น และรับฟงในประเด็นตาง ๆ อยางกวางขวาง 

อาทิ การบริหารจัดการองคกร ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ สวัสดิการ การจัดเรียนการสอน กิจการนักศึกษา 
การใชประโยชนโครงสรางพื้นฐานหรือหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงจุดเดน ขอจำกัด ปญหาอุปสรรค 

ขอเสนอแนะตาง ๆ เพือ่รับทราบขอมูล เรียนรูรวมกัน ไดแนวคิด มองโอกาสในการพัฒนาและขับเคล่ือนมหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีสุรนารี รวมถึงสังคมในพื้นที่ “นครชัยบุรินทร” ตอไป

นายกสภามหาวิทยาลัยพบปะพูดคุยและรวมเสวนากับประชาคม มทส. อยางเปนกันเอง




